



ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงขอส่งประกาศดังกล่าว เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.dla.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๘๕๑๐



ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทน
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสองคน ผู้แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจำนวนสองคน และผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจำนวน
สองคน เป็นกรรมการ นั้น

เนื่องจากนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.) ที่ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยเหตุ
เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทำให้ตำแหน่งกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่างลง ๑ ตำแหน่ง
ซึ่งคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกนายพนตล ชำนาญค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น